

ที่ วพบ.0425(2)/ว.09015

12 กันยายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “Certificate in Clinical Research Methodology & Analysis: CRMA ประจำปีการศึกษา 2565”

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / คณะบดีคณะแพทยศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ 1 ฉบับ
2. ใบสมัครและตารางเข้าร่วมอบรม 1 ฉบับ

ด้วย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Certificate in Clinical Research Methodology & Analysis: CRMA” วิทยากรโดย: ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยนรินทร์ ปทุมมานนท์ และคณะ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 – มกราคม 2566 ณ ห้องเรียน 7306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้าน Clinical Research Methodology & Analysis และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยใช้โปรแกรม Stata อันจะนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับไปสู่การเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิจัยทางการศึกษา การแพทย์ และการสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น

ในการนี้ หลักสูตรฯ จึงขออนุมัติโครงการจาก ท่าน โปรตประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแบบเต็มคอร์ส (ราคา 35,000 บาท/12 ครั้ง) และรายครั้ง (ราคา 3,500 บาท, 4,500 บาท และสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าอมบ. ราคา 2,800 บาท) ดังเอกสารแนบท้าย หากผู้เข้ารับการอบรมมาจากส่วนราชการ/เอกชนสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ หากได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับ ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัดของท่านด้วย จักขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

สำนักงานเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โทร. 02-954-7300 ต่อ 853